



ปีที่ 41 ฉบับที่ 51 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ม.ราชภัฏนครฯ พร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันที่ 14 สิงหาคม 2555

- เวลา 08.30 – 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมิน
- เวลา 09.00 – 09.30 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้ประเมินและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- เวลา 09.30 – 10.00 น. ประธานคณะกรรมการประเมินแจ้งวัตถุประสงค์ของการประเมิน วิธีการประเมิน กำหนดการประเมินและแนะนำกรรมการประเมิน
- เวลา 10.00 – 12.00 น. สนทนา/สัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน และคณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้ดำเนินงาน
- เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์นักศึกษา คิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน (ต่อ)

วันที่ 15 สิงหาคม 2555

- เวลา 08.00 – 12.00 น. คณะผู้ประเมินทบทวน ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานพร้อมสรุปหลักฐานข้อมูลตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และประชุมสรุปข้อมูล คณะผู้ประเมินเตรียมการนำเสนอข้อมูลหลักฐานโดยวาจา
- เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยประชุมพร้อมกัน เพื่อรับฟังคณะผู้ประเมินรายงานผลการประเมินตรวจเยี่ยมโดยวาจา โดยรายงานตามลำดับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เสนอข้อมูลหลักฐานเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหลักฐาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา คณะผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องยืนยัน โต้แย้งข้อมูล อธิการบดีกล่าวสรุป กล่าวขอบคุณคณะผู้ประเมินและปิดประชุมการนำเสนอ รายงานผลประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยโดยวาจา

หมายเหตุ ผู้ที่เข้าร่วมการประเมินให้แต่งกายด้วยชุด 54 ปี

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

วช.ประกาศ รับข้อเสนอการวิจัย

เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 ด่วน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศ รับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 โดยเน้นการวิจัยที่มุ่งแก้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน โดยได้มีการประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

ในส่วนของมหาวิทยาลัยของเรา ได้มีตัวแทนจากทุกคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจงในครั้งนี้ด้วย โดยมีกรอบงานวิจัยใน 2 กลุ่มเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้แก่

กลุ่มเรื่องชุดที่ 1 วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท จำนวน 11 กลุ่มเรื่องการวิจัยที่มุ่งแก้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การบริหารจัดการการท่องเที่ยว สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ (Health and Biomedicine) อ้อยและน้ำตาล อาหารเพื่อความมั่นคง สาขาสัตวศาสตร์ด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย เกษตรที่สูง จะประกาศกรอบวิจัยภายในเดือนกันยายน 2555 ปาล์มน้ำมัน จะประกาศกรอบวิจัยภายในเดือนกันยายน 2555

กลุ่มเรื่องชุดที่ 2 วงเงินงบประมาณ 430 ล้านบาท จำนวน 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ได้แก่ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคงและวัฒนธรรมของชาติและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านภาวะโลกร้อนและงานนโยบายพลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลผลิตด้านสัตว์เศรษฐกิจ เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดยงานวิจัยทั้ง 2 กลุ่มเรื่องมุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องเสนอเป็นชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย

ผู้สนใจสามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ วช.1ข) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วช.1 ย/วช. 1 ด.) สำหรับโครงการวิจัยย่อย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.th โดยส่งข้อเสนอการวิจัยได้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2555_ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา จะได้ดำเนินการป้อนข้อมูลเข้าระบบ NRPM ต่อไป

เนื่องจาก e mail ของฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์โดนระงับการใช้โดย Hotmail จึงทำให้การรับข่าวสารของฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์หยุดชะงักลง หลังจากได้พยายามกู้คืนมาเป็นเวลาหลายวันก็ไม่สามารถกู้คืนใหม่ได้ ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ได้เปิด e mail เป็น pr@nstru.ac.th ใช้แทน mail เดิม หากท่านหรือหน่วยงานต่างๆต้องการส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โปรดส่งที่ e mail ใหม่ ได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

เปิดตัว “จิ้งจู้ฟิล์ม” พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน

กรกฎ จำเนียร

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

“การเรียนคือ รากฐานของการทำงาน การทำงานจะได้ดีหรือไม่ดีดีนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานจากการจำเรียน” วลีนี้คงไม่ผิดไปจากความเป็นจริง สำหรับการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเองให้เป็นคนทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีประสบการณ์ และมีทักษะจากการได้ทำจริง ทดลองจริง และได้ผิดพลาดจริง

เคยเห็นกลุ่มนักศึกษาในกลุ่มหนึ่งในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ที่คุ้นเคยกับการได้ทดลองทำจริงผ่านการแข่งขัน การประกวด แม้การแข่งขันเหล่านั้นจะไม่ได้ประสพผลดังที่พวกเขาคาดหวัง แต่สิ่งที่ตามมาคือ การได้เจอสนามจริงที่เปรียบเสมือนโลกจำลองของการทำงาน การโดนวิจารณ์งาน การได้แก้ไขปัญหาในเรื่องส่งงานให้ทันตามกำหนดเวลา ประสบการณ์เหล่านี้นับว่ามีคุณค่ายิ่ง และไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดแรงผลักดันที่ทำให้นักศึกษาเหล่านี้กล้าที่จะยกมืออาสาทำงานรับใช้หลักสูตร รับใช้คณะ และรับใช้มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้หวังการตอบแทนในรูปของเงินตรา แต่หวังเพียงอย่างเดียวคือ ประสบการณ์ที่กำลังจะเข้ามาช่วยเสริมให้พวกเขาแกร่งขึ้นในสนามการประกวดภายนอก และโลกของการทำงานจริงในอนาคตอันใกล้นี้ และด้วยปณิธานร่วมกันที่ว่า “เราต้องสร้างกลุ่มองค์กรขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเรา” อันเป็นที่มาของการตั้งกลุ่มจิ้งจู้ฟิล์มอย่างเต็มภาคภูมิ

“กลุ่มจิ้งจู้ฟิล์ม” เริ่มต้นงานแรกด้วยการเข้าร่วมการประกวดโครงการสารคดีสั้น จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาจจะเป็นการขาดประสบการณ์ในเวทีระดับประเทศ จึงทำได้เพียงแค่รางวัลชมเชย ทั้งๆ ที่เหลือเพียงสี่ทีมเท่านั้น สำหรับตำแหน่งอันดับหนึ่ง สอง สามและรางวัลชมเชย แต่ก็ถือเป็นการจุดประกายแห่งความพยายามที่จะก้าวเดินต่อไป ในโลกของการผลิตงานทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ให้ทุกคนยอมรับในฝีมือได้

กลุ่มจิ้งจู้ฟิล์มในวันนั้นมีเพียงแค่ 11 คน ซึ่งล้วนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นสิบเอ็ดคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ ขาดทั้งเครื่องมือ ขาดทั้งเงินทุน และขาดทั้งประสบการณ์ที่จะช่วยเติมฝัน หวังเล็กๆ ว่าการเลือกเรียนในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะช่วยเติมเต็มโอกาสแห่งอนาคตให้ก้าวหน้าต่อไป และพอจะช่วยเหลือครอบครัวให้มีฐานะที่ดีขึ้นได้ แต่ต่อมาไม่นาน แรงผลักดันเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดกลุ่มจิ้งจู้รุ่นที่สอง ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาเดียวกันขึ้น และเมื่อรุ่นที่หนึ่งเจอรุ่นที่สองก็กลับกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัว ความลงตัวนี้มาพร้อมกับภาระงานที่หนักมากขึ้น ทั้งการเรียนและการฝึกฝนประสบการณ์นอกห้องเรียน

ในปัจจุบันกลุ่มจิ้งจู้ฟิล์มมีมากกว่า 30 คน สามารถรับงานที่ทำทายเป็น การผลิตรายการโทรทัศน์ ชื่อรายการว่า “นครไฟท์” ออกอากาศในช่อง IPM 169 ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 8.30 – 09.00 น. รวมถึงการรับใช้คณะในการผลิตวีทีอาร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถานที่ทำงานหลักคือ ห้องสตูดิโอ อาคาร 20 พวกเขาไม่ต่างกับองค์กรหรือบริษัทออร์แกนไนเซชันมืออาชีพ ที่แม้แต่อาจารย์หลายท่านยังให้การยอมรับและชื่นชมอย่างไม่ขาดปาก แม้บ่อยครั้งที่นักศึกษาภายในกลุ่มจะเหนื่อยและท้อจากการเรียนและการทำงาน แต่ก็มักจะช่วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่า “นี่คือสิ่งที่พวกเขาภูมิใจ ที่พวกเขาสามารถใช้ความตั้งใจทำงานเสริมประสบการณ์ ได้เสมอเหมือนบุคคลากรคนหนึ่งในมหาวิทยาลัย...ที่พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน รับใช้มหาวิทยาลัยที่รักแห่งนี้”



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกิ่งกมล ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 ตรงกับวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง

มหาวิทยาลัยขอต้อนรับผู้คุณวุฒิจากภายนอกทุกท่านที่มาร่วมเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย ทั้งห้าท่าน นำทีมโดย รศ.ดร.วิรัช วรณรัตน์ รศ.วรรณิ ธรรมโชติ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ และผศ.โนรี ใจใส้ ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม สนใจเข้าร่วมฟังการประเมิน ดูรายละเอียดได้จากข่าวหน้า 1 วันนี้

เดือนสิงหาคมปีนี้เป็นเดือนที่มีกิจกรรมมากที่สุดก็ว่าได้ นอกจากงานที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างงาน พิภพเจอร้ทศ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ยังมีงานใหญ่อีกสามงานคือ พิธีเปิดศูนย์แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและพิธีลงนามความร่วมมือทาง การศึกษาไทย-ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่จะเปิดตัวในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ ต่อด้วยงานงานนวัตกรรมครูไทยได้ ร่มพระบารมี และเตรียมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม เริ่มสตาร์ท อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ต่อ 24-26 และ 28-29 สิงหาคม ถึงจะเสร็จสิ้นภารกิจงาน พระราชทานปริญญาบัตรในปี นี้ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกงานที่กล่าวมาอย่าลืมรักสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะคะ

สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 ปีนี้จัดระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคมนี้ ภายใต้อำชวัญ “ จุดประกายคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ” กิจกรรมมีทั้งวิชาการและความบันเทิงเช่นทุก ปีที่ผ่านมา และยังมีกิจกรรมที่ถือว่าพิเศษคือในเย็นของวันที่ 18 สิงหาคม นั่นคือกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาว วิทยาศาสตร์ ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 2 โดยเชิญศิษย์เก่า อาจารย์ที่ เกษียณอายุราชการไปแล้วในรุ่นต่าง ๆ รวมทั้งอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรรุ่นปัจจุบันร่วมเป็น ภายใในงาน จะมีพิธีมุทิตาคารวะอาจารย์เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ในเวลา 18.00 น. คือ ผศ.ดร.หัสชัย สิทธิรักษ์ ผศ.ดร. วิรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล และผศ.ดิเรก ศรีณพงษ์ หลังจากนั้นในเวลา 19.00 น. จะเป็นพิธีเปิด ต่อด้วยกิจกรรมมอบความรู้แก่ศิษย์เก่า การแสดงของนักศึกษาและบุคลากรของคณะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและศิษย์รุ่นต่าง ๆ คาดว่าจะมากันคึกคักแน่นอน

ถามกันมาหลายเสียงกับเรื่องของการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2555 ว่าจะมีการนัดตรวจกันเมื่อไหร่ ได้รับคำตอบจากคุณร่ำเพย บัวจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการประสานกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อนัดวันมาตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตอนนี้ก็รอคำตอบว่าโรงพยาบาลจะโอเค มาตรวจในปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน หลังจาก ทราบวันตรวจที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบกันต่อไป

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยคำสอนท่าน ว.วชิรเมธี “ไหว้พระขอพระอะไรดี” ขออย่าให้โลกจนหน้ามืด ขออย่าให้โกรธจนทำร้ายตัวเอง ขออย่าให้หลงจนไม่รู้ตัว รู้ชั่ว ขออย่าให้ตายในสงครามระหว่างคนไทยด้วยกันเอง” สวัสดิ์ดี